

อนันตรา รสάνันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์ เปิดต้อนรับ นักท่องเที่ยวให้ได้มาสัมผัสสวรรค์ของคนรักทะเลอีก ครั้ง



อนันตรา รสάνันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์ เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาสัมผัสสวรรค์ของคนรักทะเลอีกครั้ง

อนันตรา รสάνันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์ รีสอร์ทสุดหรูบนเกาะพะงันซึ่งห่างจากเกาะสมุยเพียง 30 นาที ด้วยการเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ท ได้กลับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามบนเกาะอีกครั้ง พร้อมบริการ วิลล่า โฮส ที่จะคอยดูแลและสร้างประสบการณ์การพักผ่อนอันแสนพิเศษให้กับแขกผู้เข้าพัก

นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของปาร์ตี้อุปลมุนที่เต็มไปด้วยสีสัน เกาะพะงันยังเป็นสวรรค์ของคนรักทะเลและธรรมชาติ ซึ่งทำให้การเดินทางมาพักผ่อนที่นี่มีครบทุกรสชาติ สำหรับผู้ที่มองหาที่พักหรูริมทะเล อนันตรา รสάνันดา เป็นรีสอร์ทที่เหมาะสมยิ่งสำหรับการพักผ่อน โดยที่นี่มีห้องพัก และห้องสวีท ไปจนถึง พูล วิลล่า ส่วนตัว จำนวน 64 ห้อง ขนาดตั้งแต่ 80 – 220 ตารางเมตร โอบล้อมด้วยสวนสวยสู่หาดทรายขาว แขกผู้เข้าพักสามารถดื่มด่ำกับอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ เคล้าบรรยากาศอันสวยงามและลมทะเลอันเย็นสบาย ณ ห้องอาหาร บิสโทร แอท เดอะบีช (Bistro @ The Beach) ริมสระว่ายน้ำริมทะเลขนาดใหญ่ ที่ให้บริการอาหารนานาชาติทั้งมือเช้า มื้อกลางวัน และมื้อค่ำ ดื่มด่ำกับไวน์และแชมเปญชั้นเลิศ ณ เอจทูโอ (Edge2O) สัมผัสรสชาติอาหารแบบเทปัลนียากิจากแดนอาทิตย์อุทัยแห่งเดียวบนเกาะพะงันที่ห้องอาหาร ยูकिनอยะ (Yukinoya) หรือดื่มด่ำกับมื้อค่ำสุดโรแมนติกในแบบสวน

ตัว กับบริการ ไคน์นิ่ง บาย ดีไซน์ (Dining by Design) ริมน้ำหาด หรือในห้องพัก โดยมีเชฟและบัทเลอร์ส่วนตัว คอยให้บริการ

ระหว่างการเข้าพัก ทางรีสอร์ทยังมีกิจกรรมให้ได้เพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพายเรือคายัคริมชายฝั่ง ยืดเส้น กับโยคะริมหน้าผา ไปจนถึงผ่อนคลายร่างกายและจิตใจกับบริการทรีดเมนต์ ณ อนันตรา สปา ที่โอบล้อมไปด้วย ความสดชื่นของป่าอันเขียวขจี ซึ่งนอกจากกิจกรรมสันทนาการต่างๆ อนันตรายังจัดให้มีบริการ อนันตรา โสส เพื่อ คอยให้การดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับแขกระหว่างการเข้าพักห้องสวีทและวิลล่าตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ ใ้การต้อนรับแขกผู้เข้าพักที่สนามบิน ดูแลระหว่างการเดินทางสู่รีสอร์ท ดูแลความเรียบร้อยของห้องพัก ประสาน งานจัดกิจกรรมที่แขกสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการจองห้องอาหาร สปา ไปจนถึงการท่องเที่ยวภายในเกาะ เพื่อให้แขกผู้ เข้าพักได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ทางรีสอร์ทยังได้มีการปรับตัวให้เข้าถึงกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยการเพิ่มมาตรการทางสุขอนามัยของ อนันตรา หรือ ‘พักอย่างสบายใจ’ (Stay with Peace of Mind) ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรการด้านสุขอนามัยและ ความปลอดภัยของผู้เข้าพักและผู้ให้บริการ พร้อมได้รับประกาศนียบัตรทางด้านมาตรฐานสุขอนามัยและความ ปลอดภัยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข เป็นการตอกย้ำความมั่นใจให้กับแขกผู้ใช้บริ การ

ซึ่งตั้งแต่ วันนี้ถึง ธันวาคม 2563 นี้ อนันตรา รसानันดา ยังมีข้อเสนอพิเศษที่เปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวต่าง ชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไปสัมผัสกับประสบการณ์การพักผ่อนสุดหรูบนเกาะสวรรค์ ด้วยส่วนลดค่าห้องพัก สูงสุดถึง 30% สำหรับชาวไทย ในราคาเริ่มต้นเพียง 4,000 บาท สำหรับ โอเชียน พูล วิลล่า และยังมีค่าใช้จ่ายใน การเข้าพักและรับประทานอาหาร สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และสำหรับท่านที่เข้าพัก 3 คืนขึ้นไป ยังจะได้รับ บริการรับส่งจากเกาะ สมุยฟรีอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองห้องพักได้ที่ 077 956 660 หรืออีเมล rasananda@anantara.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.anantara.com